

นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 72 วันวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม มิวินัยจราจร”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม มิวินัยจราจร” เพื่อมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนนักขับเคลื่อนใหม่ให้ขับเคลื่อนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัย และเคารพกฎจราจร ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล ผู้รับผิดชอบโครงการให้สัมภาษณ์ว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากร เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎจราจร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะได้รับใบอนุญาตขับขี่จากกรมขนส่งทางบกอีกด้วย เมื่อสอบผ่านการทดสอบในทุกขั้นตอน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินเป้าที่ตั้งไว้ กิจกรรมจะแบ่งเป็นสองช่วง ภาคเช้ามีการอบรมและสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคบ่ายจะสอบปฏิบัติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4

- เวลา 08.15 – 09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมร่วมขบวนรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมมิวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยฯ
- เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- เวลา 09.15 – 12.00 น. การอบรมและสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย ณ พื้นที่บริเวณสนามกีฬา

- เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบปฏิบัติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะทิศสถานการณ

รปศ. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมนักศึกษาเป็นผู้บริหารที่ดี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “*ธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่*” เพื่อให้ศึกษานำเอาแนวปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์กนกศักดิ์ สวัสดิวงศ์ ประธานโครงการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้เนื่องจากศึกษาในภาคพิเศษ (กศ.บป.) นั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว จึงต้องการจะให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้เกิดการปรับตัวที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำที่ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐด้วย

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 11 กันยายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบ ปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศเรื่อง กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 20-24 กันยายน 2553 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจัดการสอบปลายภาค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเปลี่ยนแปลงการสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1. วันสอบ วันที่ 20-24 และ 27-29 กันยายน 2553
2. เวลาสอบ ในแต่ละวันกำหนดเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
 - 2.1 ช่วงเช้า เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 - 2.2 ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3. การส่งผลการเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2553

นิเทศฯ จัดโครงการเติมรัก เติมฝัน สู่สถาบันโสตศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ ปี 4 เตรียมจัด “โครงการเติมรัก เติมฝัน สู่สถาบันโสตศึกษา” ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางหู และเป็นใบ้ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอก เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีม ร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 08.00-14.30 น. ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือน้องๆ สนใจติดต่อ นางสาวจรรนันท์ ทองคำ โทร. 087-2956192 หรือบริจาคได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ผลสำรวจความคิดเห็น
ความวิตกกังวล ความหนักใจและความ
หวาดระแวง” ที่มีอยู่ ณ วันนี้คือเรื่องใด

ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักสนใจและคอยติดตามข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมต่างก็สร้างความวิตกกังวล ความหนักใจ และหวาดระแวงให้กับประชาชนได้ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช ผลเป็นดังนี้

เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล

อันดับ 1 ความเป็นอยู่/ค่าครองชีพ	26.5%
อันดับ 2 ปัญหาหนี้สิน	26.3%
อันดับ 3 สถานการณ์ทางการเมือง/ความขัดแย้งของนักการเมือง	22.0%
อันดับ 4 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	20.8%
อันดับ 5 ปัญหาน้ำท่วมและฝนตกหนัก	4.5%

เรื่องที่ประชาชนหนักใจ

อันดับ 1 การปฏิบัติตัวของวัยรุ่นในปัจจุบัน	29.8%
อันดับ 2 สถานการณ์บ้านเมืองยังอึมครึม	27.0%
อันดับ 3 เศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ/ความเป็นอยู่	18.8%
อันดับ 4 ความขัดแย้งของนักการเมือง	15.0%
อันดับ 5 ปัญหาสังคม/อาชญากรรม/สิ่งเสพติด	9.5%

เรื่องที่ประชาชนหวาดระแวง

อันดับ 1 การขึ้นราคาของสินค้าอุปโภค/บริโภค	34.8%
อันดับ 2 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	29.0%
อันดับ 3 ผู้ไม่หวังดีกระทำการอันตรายต่อบ้านเมือง	20.3%
อันดับ 4 ความไม่โปร่งคองทางการเมือง	8.5%
อันดับ 5 โรคระบาดที่มาพร้อมกับฤดูฝน	7.5%



บรรณาธิการฝ่ายข่าว ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุสทัษ , นางณิษมา นนทโชติ
พิจูจน์อักษร อิศราณา นายทองเทพ ปรัชชาชญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าเพียง ฉบับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด เช้าวันนี้อย่าลืมร่วมให้กำลังใจ ร่วมชมขบวนพาเหรดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในการแข่งขันกีฬาสี่ประจำปี 2553 ขบวนจะเริ่มจากโรงเรียนสาธิต ผ่านหน้าอาคารศิลปกรรม มายังถนนสายหน้าสำนักงานอธิการบดี เข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัย

กลับมาแล้วสำหรับผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปทำกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทำระบบคุณภาพ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ณ ระเบียบทราย รีสอร์ท อำเภอชนอม เริ่มด้วยพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษโดยอธิการบดีในหัวข้อ " เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ " ตามด้วยการเสวนาในหัวข้อ " วิฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย " โดย ผศ.สุจารี แก้วคง และทีมงาน

หลังจากนั้นมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ รวม 9 ด้าน โดยมี ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อดีต ผอ.กองนโยบายและแผน เป็นวิทยากร งานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ระดมความคิดเห็นกันเต็มที่ ชนิดที่ปฏิบัติงานกันจนลืมเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียว นี่คือนิยามที่ดีที่บ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราไปได้สวยแน่ ด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานกันอย่างทุ่มเทด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

ต่อด้วยการจัดทำระบบคุณภาพโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ดร.ไกรเดช ไกรสกุล ผู้ซึ่งมีลีลาการบรรยายที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา "แม่เฮีย ไม่น่าเชื่อว่าเรามีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากมายขนาดนี้ , เราจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย " นี่คือนางคำพูดที่สร้างเสียงหัวเราะและกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบงาน กลับมาคราวนี้มหาวิทยาลัยคงมีระบบการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน (บ.ก.ขอขอบคุณสำหรับเครือข่ายพันธมิตรที่เก็บบรรยากาศการทำแผนฯในครั้งนี้นำเส้าสู่กันฟัง)

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 ลงทะเบียนเวลา 11.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ปีนี้มีทุนสมาชิกแจกผู้เข้าร่วมประชุม 10 ทุน ๆ ละ 500 บาท และของขวัญของรางวัลอีกมากมาย พร้อมเบี้ยสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 100 บาท และนำเงินสดยืมที่ปีนี้สหกรณ์ฯ มีผลกำไรสูงเกือบสี่แสนบาท

ปิดท้ายฟ้าเพียงวันนี้ด้วยคำคม " ต้นไม้อยากอยู่หนึ่งแต่ลมพัดไม่ยอมหยุด บุตรอยากดูแลบิดามารดา แต่ท่านไม่อยู่คอย " สวัสดิ์ค๊ะ